

ทปอ.ขวางลดสอบโอเน็ตปีนี้

ระบุปกป้องเด็ก3แสนคนควรบอกล่วงหน้า3ปีชี้8วิชาเหมาะสมแล้ว

นครราชสีมา ● ทปอ.ขวาง ศธ.ลดวิชาสอบโอเน็ต ในปี 58ต้องการปกป้องเด็ก 3 แสนคนที่กำลังสอบ แอตมิชชั่น ซึ่งแต่ถ้าต้องลดวิชาสอบจริงๆ ควรให้เด็ก เตรียมตัวล่วงหน้า 3 ปี ระบุ 8 วิชาที่สอบเหมาะสม ดีแล้ว เพราะเนื้อหาครอบคลุมวิชาในท้องถิ่นด้วย มอบ มศว ทำวิจัย หาข้อสรุปการใช้คะแนนโอเน็ต

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) นายประสาท สืบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุรนารี ในฐานะประธาน ทปอ. (ประธาน ทปอ.) กล่าวถึงกรณีที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มีคำสั่งให้พิจารณาลดจำนวนกลุ่มสาระที่จะใช้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน หรือโอเน็ต จาก 8 กลุ่มสาระวิชา เหลือเพียง 5 กลุ่มสาระวิชา ส่วนที่เหลืออีก 3 กลุ่มสาระวิชา จะให้โรงเรียนเป็นผู้จัดสอบเอง ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเหตุผลที่ สทศ.เสนอ โดยเห็นว่าอาจจะ เป็นเพราะการวัดผลในบางกลุ่มสาระวิชาไม่ตรงตาม การเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่น ซึ่งประเด็นนี้ ทปอ.เห็นว่าเนื้อหาการเรียนรู้อันทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา ครอบคลุมทั้งระดับท้องถิ่น ไปจนถึงระดับสากลแล้ว ดังนั้น หากลดจำนวนการสอบลงเหลือ 5 กลุ่มสาระ

วิชา ก็จะมีผลกระทบต่อประเมินในภาพรวม รวมทั้งปัจจุบัน ทปอ.ใช้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร หรือ GPAX ซึ่งเป็นผลประเมินของทางโรงเรียน มาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการรับสมัครบุคคลเข้า ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับ นิสิต นักศึกษา หรือแอตมิชชั่นอยู่แล้ว และในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็มีนโยบายใช้คะแนนโอเน็ตไปเป็นส่วนหนึ่ง ในการจบช่วงชั้นด้วย

นายประสาทกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ทปอ. ได้มีมติว่าในปี 2558 นี้ควรที่จะใช้เกณฑ์เดิมไป ก่อน เพราะการลดกลุ่มสาระในทันทีนั้นอาจจะทำให้เกิดผลกระทบได้กับเด็กที่กำลังจะสอบแอตมิชชั่น จำนวนกว่า 3 แสนคน โดยจากนี้ ทปอ.จะทำหนังสือ ถึง พล.ร.อ.ณรงค์ เพื่อชี้แจงเหตุผลดังกล่าว ส่วนปีต่อไปจะมีการปรับองค์ประกอบการเข้าเรียนต่อหรือไม่ และทาง ทปอ.เองก็ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ทำงานวิจัยประเมินถึง ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนโอเน็ตว่าส่งผลต่อ ความประสบความสำเร็จในระดับอุดมศึกษาอย่างไร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 9 เดือนข้างหน้า และ จะมีการนำผลวิจัยดังกล่าวมาพิจารณาถึงการวาง แนวทางมาตรการหากในอนาคตมีข้อสอบที่สามารถ

นำมาใช้วัดหาวิญญาของเด็กได้ และโอเน็ตไม่มี ผลต่อการจบการศึกษาในมหาวิทยาลัย ก็อาจจะไม่ ต้องใช้โอเน็ตในการคัดเลือกอีกต่อไป แต่หากจะปรับ เปลี่ยนอะไรก็ตามก็ต้องประกาศล่วงหน้า 3 ปี

“นอกจากนี้ ทปอ.ยังได้หารือกันถึงกรณีที่ว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปรับหลัก เกณฑ์ผู้กู้ยืม โดยกำหนดเกณฑ์ว่าผู้ที่จะยื่นกู้ใน ระดับปริญญาตรีทั้งผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ต้องมีผล การเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 ซึ่งจะเริ่มใช้ ในปีการศึกษา 2558 ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าเกณฑ์ดังกล่าว เป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมและตัดอนาคตของนิสิต นักศึกษา โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ที่อาจ จะถูกรื้อไทร์ ซึ่งการถูกรื้อไทร์จะทำให้เกิดการสูญเสีย เงินของผู้ปกครอง 30% และรัฐบาล 70% ดังนั้น ทปอ.จึงมีมติที่จะทำหนังสือถึง กยศ. ขอให้ทบทวน หลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยให้นำไปใช้กับนิสิตนักศึกษา ที่กำลังจะเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไม่ให้ใช้กับ นักศึกษาทั้งหมด” ประธาน ทปอ.กล่าว.